



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๓ กำหนดให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดและต้องมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ ๑๖ จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๕ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

๒. ขนาดของประกาศของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะปิดได้ ต้องเป็นแนวตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความสูงไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร (กระดาษขนาด เอ ๓)

๓. วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ปิดเรียงตามลำดับหมายเลขของผู้สมัครตามที่กำหนด โดยสถานที่แต่ละแห่ง ให้ผู้สมัครปิดประกาศฯ ได้สถานที่ละ ๑ แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครอื่นหรือปิดประกาศอยู่นอกบริเวณที่กำหนด

๔. ให้ผู้สมัครที่ประสงค์ที่จะปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้แจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับหัวหน้าหน่วยงานตามประกาศได้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ

๕. หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แบบบัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เขตเลือกตั้งที่	ลำดับที่	สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	หมายเหตุ
๑๖	๑	บริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	
	๒	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๓	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านถนนหัก ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๔	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ บ้านทำนบพัฒนา ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๕	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านไค้่งสำโรง ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๖	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกก ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๗	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านบุเข้ว่า ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๘	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ บ้านตลุกซ้งโค ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๙	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพชร ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๑๐	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยน้อย ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๑๑	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยปะคำ ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๑๒	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองนกระเรียน ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๑๓	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒ บ้านทำนบพัฒนาใต้ ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๑๔	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่โนนทอง ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๑๕	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๔ บ้านพระงาม ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
	๑๖	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีพัฒนา ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	